

Số 1910/2017/KBC- CK
Về việc ký kết hợp đồng
tín dụng của công ty con

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbacity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) trân trọng công bố thông tin về việc: “**Ký kết hợp đồng tài trợ vốn dự án xây dựng nhà xưởng**”, cụ thể như sau

Sáng ngày 18/10/2017, lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn dự án xây dựng nhà xưởng giữa Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc (Công ty con của KBC) và Tổ chức Đầu tư Phát triển Đức (DEG) thuộc Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) đã diễn ra tại trụ sở văn phòng Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.



Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc và Tổ chức Đầu tư Phát triển Đức (DEG) ký kết hợp đồng tài trợ vốn

<http://www.kinhbacity.com>

Theo đó, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc sẽ tiếp nhận khoản vay dài hạn từ Tổ chức Đầu tư và Phát triển Đức (DEG) trị giá 15 triệu USD (Tổng giá trị đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng là 33,4 triệu USD) với thời hạn vay lên đến 8 năm để bổ sung thêm vào nguồn vốn xây dựng và phát triển nhà xưởng tại các khu công nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo KBC khẳng định: Việc DEG cung cấp khoản vay dài hạn này không chỉ giúp KBC đa dạng hoá các nguồn vay dài hạn cho phát triển mà còn khẳng định sự tin tưởng của một định chế tài chính lớn vào chiến lược phát triển dài hạn và năng lực thực thi của KBC. DEG cũng cam kết hỗ trợ cho KBC tiếp cận với các nguồn vốn phát triển dài hạn khác từ các định chế tài chính thuộc Hệ thống các định chế tài chính hỗ trợ phát triển châu Âu (EDFI) mà DEG là thành viên chủ chốt.



Hợp đồng tài trợ vốn trị giá 15 triệu USD với thời hạn vay lên đến 8 năm

Ông Hubertus Pleister, Giám đốc DEG khu vực châu Á, cho biết, DEG là Định chế đầu tư phát triển thuộc tập đoàn ngân hàng KfW của CHLB Đức. Tập đoàn ngân hàng KfW hiện đang quản lý hơn 600 tỷ Euro, được công nhận là Định chế ngân hàng an toàn nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp gần đây (theo xếp hạng của Global Finance).

Theo đánh giá của DEG, Việt Nam là một thị trường quan trọng, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng liên tục, ổn định và bền vững trong một thời gian dài, nhiều dòng vốn đầu tư đã vào Việt Nam. Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định FTA, mở ra nhiều cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh đó, KBC được biết đến là một doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.



